

# SPCG จ้างดีลใหญ่ญี่ปุ่น 2 พันล.บุกโซลาร์ฟาร์ม



»» วนิด์ ภูษชยาคล จุลเจริญ

**ทันหุ้น** - SPCG รุกเจรจาพันธมิตรยักษ์ใหญ่แดนปลาดิบ ผนึกกำลังโยกงานโซลาร์ฟาร์ม 200-500 เมกะวัตต์ เตรียมมงบลงทุนกว่า 2 พันล้านบาท คาดชัดเจน Q1/2561 อ้าแขนรับอานิสงส์โซลาร์รูฟท็อปเสรี-ขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง → → → **อ่านหน้า 2**

→ SPCG

(ต่อจากหน้า 1)

นางสาววนิด์ ภูษชยาคล (จุลเจริญ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยว่าบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับทางพันธมิตรรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่กำลังการผลิตราว 200-500 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 1/2561

โดยเบื้องต้นบริษัทได้เตรียมงบเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าวไว้แล้วกว่า 2 พันล้านบาท โดยเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้มาจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เชื่อว่าจากการร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนโครงการอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้ในอนาคต

● รายได้ปีหน้าโต 10%

ขณะที่โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ บริษัทคาดว่าอาจต้องมีการเลื่อนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถ COD ภายในไตรมาส 1/2561 ขยับมาเป็นไม่เกินช่วงไตรมาส 2/2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทยังมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการศึกษาและมองหาโอกาสการร่วมลงทุนกับพันธมิตรใหม่เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทยังคงมองการลงทุนโครงการดังกล่าวในแถบภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก แม้ว่าการแข่งขันจะสูงและให้อัตรากำไรที่ลดลง แต่ยังมีอัตรากำไรสุทธิที่อยู่ในระดับสูงถึง 40% ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามจากปัจจัยข้างต้น ทำให้บริษัทคาดว่าในปี 2561 จะเห็นภาพการเติบโตที่เพิ่มขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน หรือมีรายได้ที่ไม่ต่ำกว่า 6.5-7 พันล้านบาท จากปีก่อน

● ลุ้นรัฐดันรูปหือป

ในส่วนแผนการลงทุนโซลาร์รูฟท็อปเสรี ซึ่งบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ การบริการติดตั้งระบบ เป็นต้น ขณะนี้รอเพียงข้อสรุปที่ชัดเจนจากทางภาครัฐเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะประกาศความชัดเจนภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้

อย่างไรก็ตาม มองว่าจากนโยบายดังกล่าวจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุดบริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้าทั้งผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว นอกจากนี้บริษัทจะนำโมเดลธุรกิจดังกล่าวเข้าไปขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย โดยภาพรวมบริษัทยังมีมั่นใจว่าการเติบโตของรายได้รวมสิ้นปี 2560 จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 10% จากปีก่อน

หรือไม่ต่ำกว่า 6 พันล้านบาท

● ตั้งพิกัด 25.00 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า SPCG รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2560 ที่ 545 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์ กำไรปกติจะอยู่ที่ 537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน เป็นผลมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง แต่ยังคงลดลง 5% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปัจจัยฤดูกาล (เป็นฤดูฝน)

โดยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มีการดำเนินงานที่ดีขึ้นแม้กระแสไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าจะลดลงจากค่า Ft ที่ลดลง เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจากการชำระหนี้คืน ขณะที่ธุรกิจเทรดดิ้งและติดตั้งหลังคาโซลาร์ของ SPCG ดีขึ้นเช่นกัน อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 7.9% จาก 3.8% ในไตรมาส 3/2559 ทั้งนี้ทางฝ่ายเชื่อว่า เป็นเพราะต้นทุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยยังลดลงเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนอีกด้วย

ประกอบกับกำไรปกติในช่วง 9 เดือนมี 2560 คิดเป็น 71% ของประมาณการทั้งปีของฝ่ายวิจัย ทำให้ยังคงประมาณการเช่นเดิม และคาดว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ปีไตรมาส 4/2560 จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์ที่ดี พร้อมกันนี้คาดว่าจะความต้องการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 25.00 บาท